



คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี  
โดยตำแหน่ง

	นายอำพล อังคภากรณ์กุล	ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี/ประธาน กค.ต.ร.จังหวัดลพบุรี
	พล.ต.ต.อภิรักษ์ เวชกายูณา	ผบก.ภ.จว.ลพบุรี /รองประธานกรรมการ คนที่ ๑
	นายเชาวลิต แยมประสงค์	อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๑ รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดลพบุรี /รองประธานกรรมการ คนที่ ๒
	นางดุสิตา เซาว์นเลิศ	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี กรรมการ
	นางอรพิน จิระพันธุ์วานิช	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี กรรมการ
	พล.ต.ต.อุตร วงษ์ชิน	ผบก.อก.ภ.๑ หรือผู้แทน กรรมการ
	พ.ต.อ.ปรารธนา แผ่นผา	รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี กรรมการ
	พ.ต.อ.รัชพล ชนะศรีขจร	รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี กรรมการ





คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี  
โดยตำแหน่ง

	พ.ต.อ.ภูการวิก โชติกเสถียร	รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี กรรมการ
	พ.ต.อ.วิชัยนาวิน อนันต์	รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี กรรมการ
	พ.ต.อ.อาสาฬห์ ฅมยา	รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี กรรมการ
	พ.ต.อ.นิทัศน์ จิตวิทยานุกุล	รอง ผบก.ภ.จว.ลพบุรี กรรมการ
	พ.ต.ท.พัฒนพงษ์ ศิริเจริญนำ	สว.ทท. ๒ กก. ๒ บก.ทท.๑ ลพบุรี กรรมการ
	พ.ต.ต.พิชเนศ เตริยมเกิดทรัพย์	สว.ทล. ๓ กก.๑ บก.ทล. ลพบุรี กรรมการ
	พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ กลิ่นเกษร	สว.ตม.ลพบุรี กรรมการ
	พ.ต.อ.ภาคิน นิธิพัฒนะ	ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี เลขานุการ



คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี  
โดยตำแหน่ง

	พ.ต.ท.หญิง สลิษาพันธุ์ ทวีผล	รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ
	พ.ต.ต.ณศนิพัชร สิริเลิศจิตต์	สว.ฝอ.ภ.จว.ลพบุรี ผู้ช่วยเลขานุการ






## คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี

### ภาคประชาชน

	ดร.นุรักษ์ มโนสุจิธรธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยโพรลิมกรุ๊ป จำกัด ๑๑๙ ม.๕ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศาสนา หรือวัฒนธรรม
	ผศ.กัญญา บาร์นธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
	ทพ.ภูมิเดช ต้นประสิทธิ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพระนารายณ์ ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการแพทย์ หรือสาธารณสุข
	นางสาวจิรัฐติภรณ์ ลายคราม ธุรกิจส่วนตัวเจ้าของ ภัตตาคารรีสอร์ท และ ภัตตาคาร เพลส จังหวัดลพบุรี	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม หรือธุรกิจบริการ
	นายพงศ์อิสเรศ ชัยชนะพานิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอูดมชัย ออโตโมบิล จำกัด ๑๕๔ ม.๒ ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม หัตถกรรม หรือธุรกิจการเงิน
	นางสาววีตรี เกิดภู ลาออกพ้นตำแหน่งก่อนวาระ (อยู่ระหว่างการสรรหากรรมการฯ)	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
	นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๑๘๘ ม.๑ ต.โพธิ์ตลาดแก้ว อ.ท่าม่วง จ.ลพบุรี	กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรกรรม



คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดลพบุรี  
ภาคประชาชน

	<p>นายสมนึก เต็งชาตะพันธ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสุรินทร์ ออมย่า จังหวัดลพบุรี ประธานเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์ สิ่งแวดล้อม จังหวัดลพบุรี</p>	<p>กรรมการ ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก</p>
	<p>นายพินิจ อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูล วิทยาลัย ผู้จัดการ และเจ้าของกิจการ โรงงานมรกต สปอร์ตลพบุรี</p>	<p>กรรมการ ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก</p>
	<p>นายสุภาพ อุทัยพร ที่ปรึกษา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และบริหาร บริษัทเอ็นเอ็มบี มินิแบไทย จำกัด กรรมการสมาคมเบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ทนายความ</p>	<p>กรรมการ ประชาชนที่มาจากการคัดเลือก</p>

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน

ตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๙

\*\*\*\*\*

กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ กต.ตร. จังหวัดตามข้อ ๑๑ ของระเบียบคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๙ ดังนี้

(๑) รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจากคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย

(๒) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่จังหวัดนั้น และคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ

(๓) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการบริหารงานตำรวจ

(๔) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดนั้น ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

(๕) รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจว่าด้วยการรับ คำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

(๖) ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่

(๗) ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของตำรวจภูธรจังหวัด

(๘) เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัด กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดมอบหมาย

(๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ กำหนด

(๑๑) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่ คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

การดำเนินงานของ กต.ตร.จังหวัดลพบุรี ที่ผ่านมาในรอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*



วันที่ ๒๘ เม.ย.๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

กต.ตร.จังหวัดลพบุรี

ร่วมพิธีประดับยศ กตต. รุ่นที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี

